

Số: 160 /GDĐT-TĐ

KrôngPa, ngày 28 tháng 5 năm 2019

V/v lưu ý một số nội dung
trong công tác xét thi đua, khen
thưởng năm học 2018-2019

Kính gửi: Các đơn vị trực trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo.

Để công tác xét thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo đạt hiệu quả, đúng quy định; phòng Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số nội dung trong công tác xét thi đua, khen thưởng như sau:

1. Đối với thi đua thường xuyên:

Các đơn vị trường khi xét thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 phải căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành: Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần lưu ý:

- Sau khi có kết quả đánh giá, thẩm định Đề tài, Sáng kiến; các đơn vị trường tiến hành xét thi đua, trong đó lưu ý phải đảm theo đúng tỉ lệ quy định không quá 15% Chiến sĩ thi đua cơ sở (theo quy định tại khoản 3, điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ);

- Khi xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thì Hội đồng thi đua, khen thưởng phải tiến hành bỏ phiếu kín và nếu đạt số phiếu đồng ý theo quy định trở lên thì mới đưa vào danh sách đề nghị xét tặng. Lưu ý đối với thi đua thường xuyên các đơn vị không đề nghị tặng cờ thi đua mà chỉ đề nghị tặng cờ thi đua trong cụm, khối thi đua (*Thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa, Quyết định quy định tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua huyện Krông Pa*);

- Việc xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cần bám sát tiêu chuẩn quy định tại các văn bản quy định hiện hành. Quan tâm xem xét thi đua đối với những đối tượng gần nghỉ hưu, đối tượng là giáo viên, nhân viên, giáo viên nữ, người dân tộc thiểu số.

- Báo cáo thành tích (BCTT) đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng trong thi đua thường xuyên viết theo mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 (mẫu số 1 đối với tập thể và mẫu số 2 đối với cá nhân). Trong BCTT cần lưu ý một số điểm:

+ Khi viết BCTT cần nêu rõ những thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân, không nên liệt kê những nhiệm vụ được giao; nguyên nhân đạt được thành tích, đồng thời phải có sự so sánh với thành tích của những năm học trước.

+ Thủ trưởng đơn vị xác nhận trong trang BCTT có chữ, không xác nhận trang riêng không có nội dung, đồng thời phải đề trống phần xác nhận đối với các cấp (cấp sở, cấp tỉnh) trình khen thưởng. BCTT phải *đóng dấu giáp lai* và không *đóng bìa*.

+ Trong BCTT phải nêu rõ lý do chọn đề tài, sáng kiến, giải pháp; tính hiệu quả (hiệu quả áp dụng); phạm vi ảnh hưởng ở cấp nào (cấp trường, cấp tỉnh hay cấp toàn quốc) và đề tài, sáng kiến, giải pháp được công nhận theo quyết định nào (quyết định số, ngày, tháng, năm, cấp quyết định).

+ BCTT của tập thể cần nêu rõ và có so sánh về kết quả đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể; kết quả phân loại viên chức (số lượng, tỉ lệ); lập bảng so sánh chất lượng giáo dục hai mặt (Hạnh kiểm, học lực); kết quả bình xét thi đua của các tập thể, cá nhân trong đơn vị (số lượng, tỉ lệ).

+ BCTT của cá nhân cần nêu rõ và có so sánh về kết quả xếp loại đảng viên (nếu là đảng viên), đoàn viên công đoàn, xếp loại viên chức, lập bảng so sánh chất lượng giáo dục hai mặt (Hạnh kiểm, học lực)...

- Hình thức khen thưởng (Bảng khen, Huân chương...) không nhất thiết căn cứ vào các danh hiệu thi đua.

- Báo cáo tóm tắt 02 sáng kiến đối với đề nghị tặng Huân chương Lao động; 05 sáng kiến đối với đề nghị tặng Bảng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 sáng kiến đối với đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Riêng Bảng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ 02 sáng kiến trong BCTT (không báo cáo tóm tắt riêng). Báo cáo tóm tắt Sáng kiến có xác nhận của đơn vị và các cấp trình khen thưởng (cấp sở, cấp tỉnh). Cấu trúc báo cáo tóm tắt gồm 03 phần: đánh giá thực trạng, hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến.

- Người đứng đầu tập thể đề nghị khen thưởng cấp huyện khi tập thể đó hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên khi tập thể đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hồ sơ thi đua của các đơn vị gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận thi đua, khen thưởng **đ/c Phúc**) trước **ngày 30/5/2019** bao gồm: Biên bản họp xét thi đua của hội đồng, Tờ trình, danh sách đề nghị, BCTT; báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến. Lưu ý gửi *file mềm danh sách* theo địa chỉ E-mail: tdktgdcrp@gmail.com Số lượng hồ sơ gửi về phòng: Cấp Sở: 02 bộ, cấp Tỉnh: 03 bộ; cấp Nhà nước: 05 bộ.

2. Đối với thi đua chuyên đề:

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn tổng kết các phong trào thi đua vào đầu năm học 2019-2020 trên cơ sở các công văn đã ban hành.

Nhận được công văn này, yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường, các cụm, khối thi đua nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Phúc) theo số điện thoại 0978015992 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo phòng GDDT;
- Lưu: VT, TĐ.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Vĩnh